

nguyenthi leyen

Ngọ̣i tôi t̄ hīn lành và khiêm t̄n.

21/07 – Th̄ b̄y tūn 15 th̄ng niên.

"Ngọ̣i c̄m h̄ đ̄ng cho ai bīt Ngọ̣i, đ̄ng nghīm l̄i đã phán".

L̄i Chúa: Mt 12, 14-21

Khi ̄y, các ngọ̣i bīt phái đ̄ ra ngoài, bàn m̄u k̄ ch̄ng l̄i Chúa Giêsu đ̄ h̄m h̄i Ngọ̣i. Bīt th̄, Chúa Giêsu r̄i b̄n̄i ̄y. Có nhīu k̄ đ̄i theo Ngọ̣i, và ai có b̄nh, đ̄u đ̄ c Ngọ̣i ch̄a lành. Ngọ̣i c̄m h̄ đ̄ng cho ai bīt Ngọ̣i, đ̄ng nghīm l̄i tiên tri Isaia đã chép r̄ng:

"Này là tôi t̄ Ta đã ch̄n, là ngọ̣i Ta r̄t yêu đ̄u, đ̄p lòng Ta m̄i đàng. Ta s̄ cho Th̄n trí nḡ trên Ngọ̣i. Ngọ̣i s̄ rao gīng s̄ công chính cho dân ngōi. Ngọ̣i không c̄i c̄ hay đ̄ c lác, và không ai nghe tīng Ngọ̣i ngoài đ̄ng ph̄. Ngọ̣i không b̄ ḡy cây s̄y đã gīp, không đ̄p t̄t tim đèn còn khói, cho đ̄n lúc Ngọ̣i khīn s̄ công minh đ̄ c toàn th̄ng. Dân ngōi s̄ hy v̄ng vào danh Ngọ̣i".

Suy Nīm : Ngọ̣i Tôi Trung Hīn Lành

Chúa Giêsu bīt rõ nh̄ng ngọ̣i Bīt Phái ghen ghét và m̄u h̄i Ngài, Ngài đã kín đáo r̄i kh̄i mīn Galilê đ̄ tīp t̄ c s̄ m̄nh c̄a Ngài t̄i nhīu n̄i khác, Ngài còn c̄m nh̄ng k̄ theo Ngài không đ̄ c tīt l̄ cho thiên h̄ bīt Ngài là ai.

Đ̄ng Thiên Sai là Con Thiên Chúa. Th̄n Khí Thiên Chúa luôn nḡ trên Ngài, nh̄ng theo l̄i tiên tri Isaia, khi Ngài xūt hīn thì đây là đ̄u đ̄ nh̄n ra Ngài; m̄t con ngọ̣i hīn lành và khiêm nh̄ng th̄t trong lòng, Ngài không c̄i v̄, không la l̄i, Ngài không b̄ ḡy cây s̄y đã đ̄p, không đ̄p t̄t tim đèn còn khói.

Đó chính là lòng nhân t̄ kiên nh̄n, xót th̄ng c̄a Chúa. Nh̄ng Ngài hīn lành không ph̄i đ̄ bụng xuôi, mà là đ̄ thâm nh̄p tâm h̄n con ngọ̣i, cho đ̄n lúc s̄ công chính đ̄ c toàn th̄ng và muôn dân n̄ c đ̄u hy v̄ng vào Ngài.

Thốt ra, trong suốt cuộc sống tôi thế và cho đến hôm nay, Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng mọi người trở về với Ngài để được cứu thoát. Chẳng hạn với người pharisai bèn bắt quả tang phạm tội ngoại tình, một thời tôi phải ném đá, Chúa Giêsu chỉ nói: "Tôi cũng không kết án anh, anh hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa". Ngài luôn quy phục: "Tôi đến để kêu gọi mọi người trở lại ăn năn trở lại",

***SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH:** Là Chúa hôm nay muốn làm gì cho tôi và bạn tôi? Tôi quyết tâm tay: được cứu rỗi hay không là do chúng ta, vì Chúa vẫn kiên nhẫn và ban ơn để ý đến, TÔI CỐN thành tâm trở về với Ngài. Mọi người trở về làm chứng trong giây phút hiện tại tâm hồn và Chúa và tin tưởng nơi Ngài, đã được Chúa hứa cho trên Thiên Đàng với Chúa ngay hôm đó.

* NHƯ THÁNH THẦN DẪN DẪN TÔI thấu hiểu lòng Chúa luôn yêu thương kiên nhẫn chờ đợi. TÔI QUYẾT TÂM hết lòng trở về với Chúa để được cứu rỗi.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')